

## กอ.รมน.ตรึงสิ่งเข็มแก้งมอดไม้ ลอบตัด'พะยุง'4ต้นช่วงเทศกาล

พล.ต.ธวัชชัย รักษาชีพ รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ในช่วงวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ได้เกิดเหตุการณ์ เข็มแก้งมอดไม้ลอบตัดพะยุง จำนวน 4 ต้น โดยอาศัยช่วงจังหวะเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนดูแล

ความปลอดภัยประชาชนในการเดินทาง โดยกลุ่มแก๊งดังกล่าวได้มีการลักลอบเข้ามาเลื่อยไม้พะยุงในสวนยางพาราพื้นที่ หมู่ 1 ต.ช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง หลังจากนั้นจึงได้สนธิกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สก.นาโยง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า เจ้า



หน้าที่ฝ่ายปกครอง อ.นาโยง และผู้นำท้องถิ่นเข้าไปสำรวจตรวจสอบตามที่ได้รับแจ้งข้อมูล รอง ผอ.กอ.รมน.จังหวัดตรัง กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ผลจากการเข้าตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มบุคคลเข้ามาลักลอบตัดไม้พะยุงซึ่งล้มมานานแล้ว จำนวน 4 ต้น จากจำนวนไม้ล้มอยู่ 8 ต้น และได้ขนย้ายด้วยรถยนต์ออกไปจากพื้นที่ดังกล่าว โดยปรากฏร่องรอยเป็นทางรถยนต์วิ่งเข้ามาในพื้นที่แห่งนี้ ขณะตรวจสอบไม่พบเจ้าของสวนยาง แต่ยังมีไม้พะยุงที่ล้มตามธรรมชาติอีก 4 ต้น ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 15-18 นิ้ว และท่อนไม้ส่วนปลายยอดต้นพะยุงถูกตัดไปแล้วตั้งอยู่บางส่วน กระจัดกระจายอยู่ในสวนยางบริเวณที่เกิดเหตุ จึงได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องบูรณาการกำลังทุกภาคส่วน

เพื่อป้องกันมิให้กลุ่มมอดไม้เข้ามาลักตัดไม้พะยุงที่ล้ม และยังมีเหลืออยู่อีก 4 ต้น รวมทั้งเร่งสืบสวนหากกลุ่มผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีขึ้น เด็ดขาดตามกฎหมายอย่างแน่นอน

พล.ต.ธวัชชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า แม่เจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ป่าไม้ ฝ่ายปกครอง และผู้นำท้องถิ่น จะเข้มงวดตรวจตราในการปกป้องการลอบตัดไม้พะยุงอย่างต่อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ ต.ช่อง ซึ่งมีไม้พะยุงชุกชุม และฝั่งป่าบ้านโต๊ะเมื่อง หมู่ 5 ต.บางหมาก อ.กันตัง จ.ตรัง เป็นพื้นที่ของสำนักงาน

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยตลอดระยะเวลาหลายเดือนมานี้ถูกคนร้ายลอบตัดไม้หลายครั้งแล้ว ซึ่งเชื่อว่าจะต้องมีเจ้าหน้าที่และชาวบ้านบางคนมีส่วนรู้เห็น เพราะจุดเกิดเหตุอยู่ไม่ไกลถนนสายหลักและติดหมู่บ้าน

“ทั้งนี้ เหตุจูงใจที่แก๊งมอดไม้กล้าทำทลายไม้เกรงกลัวกฎหมาย สืบเนื่องจากไม้พะยุงเป็นที่ต้องการของตลาดประเทศเพื่อนบ้าน แต่มีกฎหมายห้ามนำไม้พะยุงออกนอกราชอาณาจักร โดยภาพรวมไม้พะยุงในพื้นที่ จ.ตรัง ทั้งหมดมีอายุ 70-80 ปี ขนาดใหญ่ น้ำหนักไม่ต่ำกว่าต้นละ 3 ตัน เมื่อส่งขายจะได้ราคาต้นละประมาณ 9 ล้านบาท ทำให้เป็นที่ล่อตาล่อใจขบวนการมอดไม้พวกนี้” พล.ต.ธวัชชัย กล่าวย้ำ.